



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐๒-๒๕๕๙-๕๐๐๐ ภายใน ๕๖๖๖
โทรศัพท์/โทรสาร ๐๒-๒๕๕-๐๓๑๑

ข่าวจากสำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ วันที่ ๑๐ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๕๓

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

อธิการศสว สะท้อน 5 ประเด็นทางออกเพื่อชาติ


ย้ารัฐมีเมตตารธรรมพร้อมโหมลงสู้ดิ้น สังคมไทยมีช่องว่างนำสู่หนทางหายหน้าได้ทุกเวลา

ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวให้สัมภาษณ์ว่าในขณะที่สังคมเกิดวิกฤติทุกด้านไม่ว่าจะเป็นวิกฤติทางการเมือง สังคมเศรษฐกิจ สิ่งเหล่านี้จะปะทุขึ้นเรื่อยๆ รัฐบาลก็มีแนวทางของตัวเอง ขณะที่กลุ่มเรียกร้องประชาธิปไตยหรือกลุ่มเสื้อแดงก็มีแนวทางการเรียกร้องของตัวเอง หากยังคงปล่อยให้เป็นอย่างนี้อยู่ สังคมจะไม่รอดและจะมีเลวร้ายลงทุกวัน ดังนั้นจึงอยากชี้ให้เห็น 5 เรื่องราวที่ควรตระหนักถึงดังนี้ 1. สังคมวิกฤติอย่างหนักที่เป็นอยู่ในขณะนี้ส่งผลกระทบต่อจริยธรรม ศีลธรรมโดยเฉพาะจะเป็นแบบอย่างให้กับเด็กและเยาวชน นิสิตนักศึกษา ซึ่งพวกเขาจะเรียนรู้จริยธรรมศีลธรรมจากประสบการณ์ตรงที่เกิดขึ้นในสังคมมากกว่าจะเรียนรู้จากตำราเรียน เมื่อพวกเขาเรียนรู้จากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งมีแต่สิ่งเลวร้าย เขาจะค่อยๆ ซึมซับสิ่งเหล่านั้นไปอย่างไม่รู้ตัว และความเลวร้ายก็จะตกอยู่ในสังคมไทยต่อไปอย่างยากที่จะสลัดมันออกไป 2. ผมเห็นด้วยกับการปฏิรูปแก้ไขในระยะยาว ซึ่งหมายถึงการปรับวิธี วิถีคิด กระบวนทัศน์โดยเฉพาะการเมืองและระบบรัฐสภา ที่ไม่สามารถบริหารจัดการหรือแก้ไขปัญหาอะไรได้เลย ทั้งนี้ยังทำให้เกิดช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างคนจนคนรวย ช่องว่างระหว่างการศึกษา ช่องว่างในเรื่องความเสมอภาค ช่องว่างในเรื่องการยอมรับนับถือเคารพกันและกัน หากมีการปฏิรูปเพื่อแก้ไขปัญหาช่องว่างภายในสังคม ภาครัฐต้องขับเคลื่อนโดยให้ทุกภาคส่วนอย่างเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) การศึกษา ภาคเกษตรกร ชาวไร่ชาวนา เข้ามาร่วมกันปฏิรูปเพื่อลดช่องว่างที่เกิดขึ้น แต่ถ้าหากรัฐบาลไม่มีวิธคิดในลักษณะที่ต้องการลดช่องว่างภายในสังคม ภาคประชาชนเองก็ต้องช่วยกันขับเคลื่อนโดยไม่ต้องหวังพึ่งพารัฐบาลอีกต่อไป 3. พรรคการเมืองในขณะนี้แบ่งเป็นภาคนิยม แบ่งสี แบ่งการศึกษา แบ่งชนชั้นมากเกินไป สิ่งเหล่านี้ถือเป็นช่องว่างที่มีขนาดกว้างอย่างมาก ระบบพรรคการเมืองต้องลดสิ่งเหล่านี้ลงให้เร็วที่สุด 4. ถึงตอนนี้ไม่ว่ารัฐบาลจะชนะหรือสีไหนจะเป็นฝ่ายชนะ ประเทศชาติมีแต่จะเสียหายและประเทศชาติจะดิ่งลงสู่หายนะ ทางออกเฉพาะหน้าที่รัฐบาลซึ่งเปรียบเหมือนผู้ใหญ่ของบ้านเมืองต้องระลึกรับผิดชอบคือทำอย่างไรให้เกิดการเจรจาที่หาข้อสรุปให้ได้โดยเร็ว ทั้งนี้รัฐบาลเองต้องพร้อมจะโน้มตัวลงมาติดดินให้มากกว่านี้ แม้ว่าจะต้องเจ็บปวด เสียความรู้สึก เสียผลประโยชน์ส่วนตัวไปบ้าง แต่ก็ต้องเสียสละตัวเองหันมาเจรจาซึ่งไม่จำเป็นต้องสร้างภาพด้วยการถ่ายทอดสดก็ได้ แต่ขอให้เจรจาเพื่อยุติความรุนแรงและยุติภาวะวิกฤติและมุ่งเป้าหมายไปที่ความปรารถนาดีเพื่อประเทศชาติเป็นหลัก 5. ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นในขณะนี้ไม่ว่าเรื่องใดๆ ต้องเร่งแก้ไขให้เร็วที่สุด รัฐบาลต้องรู้จักที่จะอ่อนน้อมถ่อมตน มีเมตตารธรรมและเข้าใจคนในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นคนรวย คนจน คนที่มีการศึกษาและไม่มีการศึกษา ตลอดถึงชาวไร่ชาวนา การทำความเข้าใจคนในทุกระดับให้ได้และช่วยกันแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจะทำให้ปัญหาความขัดแย้งมีทางออก ศ.ดร.วิรุณ กล่าวอีกว่า ในสถาบันการศึกษาแต่ละแห่งมีผู้คนหลากหลาย ซึ่งสถาบันการศึกษาเป็นสถาบันที่เปิดโอกาสทางความคิดให้ทุกคนมีอิสระในตัวเองที่จะคิดและมีจุดยืนเป็นของตัวเอง หากแต่อิสระทางความคิดเหล่านั้นล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับภูมิหลัง ความคิด ความรู้สึก มุมมองที่พวกเขาเห็นมันอยู่ในท่ามกลางสังคมไทย

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชาติชาย รำพึง Rewriter : ชาติชาย รำพึง

สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : <http://thainews.prd.go.th>

 วันที่ข่าว : 10 เมษายน 2553